



The Center for Learning Resources and Educational Media

Title :	
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	
Date :	


สื่อมวลชน 23 สิงหาคม 2557 หน้า 12

●● สถาปนาภาค ข้างนี้มันช่างร้อนจับใจ เสียจริงจริงแต่ถึงจะร้อน มากแค่ไหน ก็ไม่อาจ ขวางกัน “ขาเม้าท์” ที่ พร้อมจะฝ่าแสงแดดอันแรงกล้า มาพบกับเหล่าสมาชิก “กอสซิปคลับ” ให้จงได้ ●● เอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา มาเริ่มเม้าท์เรื่องมันส์ๆ ของหนุ่มสาวในรั้วอุดมศึกษาให้มันชุ่มชื่นหัวใจกันดีกว่า...เริ่มกันที่หนุ่มๆ ทีม “SPEED BUMP” กิตานนท์ พรหมวงษ์, ธนยศ ทิมสุวรรณ, ชยันต์ จันทสาร และ อรรถพร อัจฉริยชีวิน จากสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และ วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รั้วลูกแม่โดม ที่โชว์ฝีมือลายมือ สว่างสรรคั่งสิ่งประดิษฐ์ยานยนต์ จนคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ ประกวดนวัตกรรมยานยนต์ หรือ THE 5th MOTOR EXPO AUTOMOTIVE INNOVATION AWARD ซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดของโครงการ โดยการ ประกวดครั้งนี้ไม่มีผลงานได้รางวัลชนะเลิศ ●● กิตานนท์ หัวหน้าทีม SPEED BUMP บอกว่า ผลงาน ของทีมคือการคิดค้น SPEED BUMP หรืออุปกรณ์ ที่ใช้ชะลอความเร็วของรถที่จะพับลงโดยอัตโนมัติ เมื่อรถใช้ความเร็วต่ำ เพื่อไม่ให้ผู้โดยสารในรถได้รับความ กระแทกกระเทือน...แหม เก่งๆแบบนี้ “ขาเม้าท์” รับรองอนาคตรุ่งชัวร์! ●● กลุ่มนี้ก็เก่งไม่แพ้กัน ขวัญมนัส กุศล, ปองวลัย รัตนานุกูล, กิตติชัย เบ็ดโบ และ ชิชณพวงศ์ แสนวิชัย นักศึกษาจาก สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง



กิตานนท์

ที่ออกแบบสื่ออนิเมชันเพื่อเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ พื้นฐานและยับยั้งโรคหนองพยาธิของชาวเขาเผ่า กะเหรี่ยง จนชนะใจกรรมการ คิวรางวัลสาขาการแพทย์ และสาธารณสุข โครงการ ‘กระทิงแดง U Project’ ไปอย่างฉิวเฉียด ●● แต่ถ้าจะพูดถึงสามมหาวิทยาลั ยที่มากความสามารถ ไขว่คว้ารางวัลให้เป็นประโยชน์ ที่จะมองข้ามไม่ได้คนหนึ่ง คือ “วิว” สุพิศ อาจหาญ สาขาหัตถกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เพราะ “สาววิว” จะใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนไขว่ คว้างานฝีมือทำ “พวงกุญแจการ์ตูน” ขาย สร้างรายได้ ให้กับตัวเอง...รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แบบนี้ “ขาเม้าท์” เห็นแล้ว เป็นปลื้มจริงๆ ●● ปิดท้ายกันที่หนุ่ม-สาว ม.บูรพา ศิวพร นาดี, วรชมน บุนเนตร, ณัฐวดี นิโรรัมย์ ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศงานวิจัย โครงการ ศึกษาองค์การศึกษาด้านแบบของประเทศไทย มาครองได้สำเร็จ...ทั้งเก่งและมี แนวคิดต่อต้านการทุจริตแบบนี้ “ขาเม้าท์” ขอคารวะ ●● ก่อนจะรำลึก กันไปในสัปดาห์นี้ “ขาเม้าท์” ขอแสดงความยินดีกับ ม.มหิดล ที่ได้รับ รางวัล “เพชรนครา” ประเภทมหาวิทยาลัยปลอดภัยดีเด่นประจำปี 2557 จาก สสส. โดยได้มีการมอบรางวัลไปแล้วเมื่อวันที่ 7 มี.ค.ที่ผ่านมา ●●



สุพิศ

ขาเม้าท์